

Theo lời mời của Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc (KIPA), Quốc Sánh tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã thành lập đoàn tham gia Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2016) do ông Lê Đăng Thọ, Giám đốc Quốc VIFOTEC làm trưởng đoàn. SIIF được xem là triển lãm khoa học hàng đầu Châu Á, nơi trưng bày và thi đấu những sản phẩm công nghệ mới của hàng ngàn nhà khoa học, các tổ chức khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp từ các nước châu Á và châu Âu. Sự kiện này được tổ chức thường niên ở Trung tâm triển lãm quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này do Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc (KIPA), Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc KIPO và tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp tổ chức từ ngày 1/12 đến ngày 5/12/2016.



Đến với triển lãm SIIF năm nay, có tất cả 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với 639 công trình. Đoàn Việt Nam đã mang những công trình xuất sắc của Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam 2015 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (2015-2016) tham gia tranh tài. Kết quả đoàn đạt được 6 huy chương, trong đó có 01 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc, 03 huy

chợ công nghệ và 04 giải thưởng do các tổ chức quốc tế trao tặng cho các công trình xuất sắc. Các thành viên sau:

- Huy chương Vàng cho giải pháp: Nghiên cứu chế tạo và hoàn thiện công nghệ sản xuất lắp ráp máy bay bimotơ không có sấm dùi cho máy bay L39. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đoàn và nhóm tác giả Mai Chiên Thành, Lê Thị Nga, Nguyễn Quang Hòa, Ngô Tuấn Anh. Viện Kỹ thuật Phòng Không – Không Quân, Quân chủng Phòng Không – Không Quân

- Huy chương Bạc cho công trình: Xác định mùa vụ sinh sản của một số loài cá kinh tế vùng biển tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở khoa học cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tác giả: TS. Lê Đức Giang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa và các công nghệ sĩ.



- Huy chương Bạc cho công trình: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững ngành nuôi chim yến tại Việt Nam, tác giả ThS. Lê Hữu Hoàng và các công nghệ sĩ Công ty TNHH nhà máy MTV Yến sào Khánh Hòa



- Huy chương Đồng cho công trình: Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đóng bộ hóa chuỗi dây chuyền chi tiết lớn và đóng hộp tủ đóng công suất 50.000 lon/giờ. Tác giả: ThS. Trần Văn Trà - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Sen – Tỉnh Thái Bình.





Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc SIIF, nhận giải thưởng tại lễ trao giải thưởng SIIF 2016, Seoul, Hàn Quốc.



